



เลขที่ ๓ / ๒๕๕๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน
เรื่อง การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๓

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา มีความประสงค์
จะจ้างเหมาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะหัน จังหวัด
พระนครศรีอยุธยา อาคาร ๒ ชั้น ใต้ถุนสูง ขนาดกว้าง ๑๘.๐๐ เมตร ยาว ๓๑.๐๐ เมตร ตามแบบแปลนและ
ประมาณการราคาขององค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันกำหนด ณ หมู่ที่ ๕ ตำบลบางปะหัน อำเภอบางปะ
หัน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิธี ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

ราคากลางของงานก่อสร้างในการ ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น
๗,๗๖๐,๐๐๐.- บาท (-เจ็ดล้านเจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน-) และหากปรากฏว่าการเสนอราคาค่าก่อสร้างมีราคา
ที่แตกต่าง หรือไม่แตกต่างไปจากราคาที่ได้ประกาศไว้ ราคากลางดังกล่าวไม่มีผลผูกพันให้ต้องปฏิบัติตามราคา
กลางนั้น (ผู้เสนอราคาจะต้องรับผิดชอบในการถอดแบบ และคำนวณราคาเอง จะนำราคากลางของทางราชการมา
ปฏิเสธความรับผิดชอบหรือเรียกร้องค่าก่อสร้างในภายหลังไม่ได้) โดยขอศูรยละเอียดราคากลางได้ที่องค์การ
บริหารส่วนตำบลบางปะหัน

ผู้มีสิทธิเสนอราคา โดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จะต้องมีความสมบัติดังต่อไปนี้

๑. เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างเหมาก่อสร้าง งานประเภทเดียวกันกับงานที่จัดจ้าง
๒. ไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานของทางราชการ และได้แจ้งเวียนรายชื่อแล้ว
๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้
เสนอราคา ได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นนั้น
๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การบริหารส่วน
ตำบลบางปะหัน และไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันระหว่างผู้เสนอราคากับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ณ
วันประกาศการประมูลจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนี้
๕. ไม่เป็นผู้ที่ถูกตัดสิทธิมิให้เสนอราคา ตามประกาศและหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องที่องค์การบริหาร
ส่วนตำบลบางปะหัน กำหนด
๖. มีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๓,๘๐๒,๔๐๐.- บาท (สามล้านแปด
แสนสองพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง ให้ผู้ซื้อแบบและรายการไปดูสถานที่ก่อสร้างด้วยตนเอง โดยถือว่า ผู้ซื้อ
แบบและรายการได้ทราบสถานที่ ตลอดจนอุปสรรคและปัญหาต่าง ๆ ดีแล้ว เมื่อมีอุปสรรคและปัญหาในเวลา
ทำงาน จะนำมาอ้างให้พ้นความผิดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ไม่ได้

กำหนดยื่นเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๕๖ ระหว่าง
เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการซื้อการจ้างระดับอำเภอ อำเภอบางปะหัน
จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคา ในวันที่ ๒๒ เมษายน
๒๕๕๖ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป ผู้เสนอราคาต้องวางหลักประกันของพร้อมกับการยื่นเอกสารการ
ประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน ๓๘๘,๐๐๐.- บาท (-สามแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-) และ
ระยะเวลาในการก่อสร้างแล้วเสร็จไม่เกิน ๒๑๐ วัน นับถัดจากวันที่ลงนามในสัญญาจ้าง

ผู้สนใจขอซื้อแบบและเอกสารการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๑๖,๐๐๐.-บาท
(-หนึ่งหมื่นหกพันบาทถ้วน-) ได้ที่ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน ตั้งแต่วันที่ ๒๕ มีนาคม ๒๕๕๖
ถึงวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๖ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข ๐-๓๕๓๐-๑๘๕๙ ในวันและเวลาราชการ

หมายเหตุ

การจ้างก่อสร้างครั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหันจะดำเนินการทำสัญญาจ้างก็ต่อเมื่อได้
ดำเนินการจำหน่ายหรืออุณอาคารหลังเดิมเสร็จสิ้นแล้ว

สถานีถูกต้อง

ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน มีนาคม ค.ศ. ๒๕๕๖

(ลงชื่อ)



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปะหัน

(นางสาวสุวิภัทร หอขตั้งษ์)

นักบริหารงานคลัง